

ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ชื่อตัวชี้วัด 1.21	ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ)
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
คำนิยาม	คณะกรรมการตามกฎหมาย หมายถึง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะกรรมการสาธารณสุข กฎหมายระดับอนุบัญญัติ หมายถึง กฎหมายตั้งแต่ระดับกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกรมอนามัย และประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การพัฒนากฎหมายทันต่อสถานการณ์ หมายถึง กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ต้องเร่งรัดให้ได้รับการยกร่าง ทบทวน หรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนตามที่กำหนดและมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. รวบรวมข้อมูลแผนการพัฒนากฎหมายจากฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนากฎหมาย จากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมาย ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 3. รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ต้องออกตามแผนการออกกฎหมายในปีงบประมาณ 2563
รายการข้อมูล 3	
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{A \times 100}{B}$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1.1 รายการข้อมูล ประกอบด้วย - ข้อมูลสถานการณ์การให้อำนาจในการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของผู้รับบริการต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - ข้อมูลสถานการณ์การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของผู้รับบริการต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	1	1. มีรายการข้อมูล (0.25) - สถานการณ์การให้อำนาจในการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - สถานการณ์การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ย้อนหลัง 3-5 ปี - แผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 - ความต้องการและความคาดหวัง

	<p>- ข้อมูลแผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของผู้รับบริการต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>- ข้อมูลผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 ความรู้ ประกอบด้วย</p> <p>- องค์กรความรู้ด้านวิชาการ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ของลูกค้า (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ประกอบด้วย</p> <p>- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย ที่นำไปสู่ 1. การกำหนดนโยบาย (หมวด 1) 2. การกำหนดมาตรการ (หมวด 2) 3. การกำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3)</p>		<p>ผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>2. มีความรู้ (0.25)</p> <p>- คู่มือการยกร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>- คู่มือแบบการร่างกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>- ความรู้ในการจัดทำร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของลูกค้า (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)</p> <p>3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5)</p> <p>- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของลูกค้า (Customer) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stockholder)</p>
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1)</p> <p>- มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2)</p> <p>- มีข้อเสนอมาตรการต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3)</p> <p>- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อจัดทำสื่อประเด็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย</p>	1	<p>1. มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5)</p> <p>2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5)</p> <p><u>หลักฐาน</u></p> <p>1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>2. มีข้อเสนอมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>3. มีประเด็นความรู้การพัฒนา กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย</p> <p>- จัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>- กำกับติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนา กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยกำหนดเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข หรือผ่านช่องทาง</p>	1	<p>1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2)</p> <p>2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3)</p> <p>3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <p><u>หลักฐานการขับเคลื่อนนโยบาย</u></p> <p>- แผนขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา กฎหมาย</p>

	<p>อื่นๆ ได้แก่ หนังสือราชการ ช่องทาง Social Media</p> <p>3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - กำกับติดตามและผลักดันมาตรการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ หนังสือราชการ ช่องทาง Social Media <p>3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - กำกับติดตามการขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ หนังสือราชการ ช่องทาง Social Media 		<p>ระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยขับเคลื่อนผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข - รายงานติดตามการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p><u>หลักฐานการขับเคลื่อนมาตรการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) - รายงานติดตามการดำเนินการตามมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p><u>หลักฐานการขับเคลื่อนประเด็นความรู้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law)
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4	<p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <p>4.1 นโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>4.2 มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>4.3 ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการขับเคลื่อนงานประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 	1	<p>1. มีผลผลิตกระบวนการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (0.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>2. มีผลผลิตกระบวนการตามมาตรการที่กำหนดตามแผนการขับเคลื่อนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>3. มีผลผลิตกระบวนการตามความรู้ที่กำหนดตามแผนการขับเคลื่อนการออก</p>

			<p>กฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเป็นไปตามมาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25)</p> <p>- รายงานผลการขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>1. ร้อยละ 20 ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย</p>	1	<p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา</p> <p>1. กฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ</p>
	คะแนนรวม	5	

รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>1.2 รายการข้อมูล ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสถานการณ์การให้อำนาจในการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของผู้รับบริการต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - ข้อมูลสถานการณ์การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของผู้รับบริการต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - ข้อมูลแผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของผู้รับบริการต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - ข้อมูลผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>1.2 ความรู้ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์ความรู้ด้านวิชาการ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ของลูกค้า (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย <p>1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย ที่นำไปสู่ 1. การ 	1	<p>1. มีรายการข้อมูล (0.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การให้อำนาจในการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - สถานการณ์การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ย้อนหลัง 3-5 ปี - แผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 - ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>2. มีความรู้ (0.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการยกร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คู่มือแบบการร่างกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ความรู้ในการจัดทำร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของลูกค้า (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) <p>3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของลูกค้า (Customer) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stockholder)

	กำหนดนโยบาย (หมวด 1) 2. การกำหนดมาตรการ (หมวด 2) 3. การกำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3)		
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อเสนอมาตรการต่อพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อจัดทำสื่อประเด็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 	1	<p>1. มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5)</p> <p>2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5)</p> <p><u>หลักฐาน</u></p> <p>1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>2. มีข้อเสนอมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>3. มีประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p>
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - กำกับติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยกำหนดเป็นวาระประจำปีในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ หนังสือนโยบาย ช่องทาง Social Media <p>3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - กำกับติดตามและผลักดันมาตรการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ หนังสือนโยบาย ช่องทาง Social Media <p>3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - กำกับติดตามการขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ 	1	<p>1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2)</p> <p>2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3)</p> <p>3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <p><u>หลักฐานการขับเคลื่อนนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยขับเคลื่อนผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข - รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข - รายงานติดตามการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p><u>หลักฐานการขับเคลื่อนมาตรการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - รายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law) - รายงานติดตามการดำเนินการตามมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

	หนังสือราชการ ช่องทาง Social Media		<p><u>หลักฐานการขับเคลื่อนประเด็นความรู้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - รายงานการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย กลุ่มที่ 9 กลุ่มกฎหมาย (Law)
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4	<p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <p>4.1 นโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>4.2 มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>4.3 ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการขับเคลื่อนงานประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลผลิตกระบวนการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (0.25) - รายงานผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. มีผลผลิตกระบวนการตามมาตรการที่กำหนดตามแผนการขับเคลื่อนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (0.5) - รายงานผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอมาตรการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3. มีผลผลิตกระบวนการตามความรู้ที่กำหนดตามแผนการขับเคลื่อนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเป็นไปตามมาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25) - รายงานผลการขับเคลื่อนประเด็นความรู้การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>1. ร้อยละ 40 ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย</p>	1	<p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นส่วนตามระยะเวลา</p> <p>1. กฎหมายระดับอนุบัญญัติเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 4 ฉบับ</p>
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger

เอกสารสนับสนุน :

ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2560	2561	2562
46.66	ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับ การพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อ คณะกรรมการตามกฎหมาย	22.22 (2 ฉบับ/9 ฉบับ)	13.33 (2 ฉบับ/15 ฉบับ)	33.33 (1 ฉบับ/3 ฉบับ)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล 1. นางสาวพรณรท อุดมผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904725, โทรสาร : 02-5915180 E-mail : uladda@gmail.com 2. นางสาวสุภาวดี จันทมุด โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904725, โทรสาร : 02-5918180 E-mail : supawadee.j@anamai.mail.go.th 3. นางกรณิกา ดงแสง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904252, โทรสาร : 02-5918180 E-mail : kornnika.p@anamai.mail.go.th 4. นางสาวอริษา จันทรท่า โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904256, โทรสาร : 02-5918180 E-mail : arisa.j@anamai.mail.go.th			
ผู้รายงานตัวชี้วัด	ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล 1. นางสาวสุภาวดี จันทมุด โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904725, โทรสาร : 02-5918180 E-mail : supawadee.j@anamai.mail.go.th 2. นางกรณิกา ดงแสง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904252 โทรสาร : 02-5918180 E-mail : kornnika.p@anamai.mail.go.th 3. นางสาวอริษา จันทรท่า โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904256 โทรสาร : 02-5918180 E-mail : arisa.j@anamai.mail.go.th			

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
หน่วยงานเจ้าภาพ		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
สำนัก		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
กอง		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
ศูนย์อนามัยที่		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					